

Vấn đề nhập tịch cho con lai Mỹ nhập quốc tịch

Tác Giả: Thanh Trúc, phóng viên RFA
Chúa Nhật, 29 Tháng 4 Năm 2012 07:11

"Chúng tôi đề nghị nên tái đề trình đề luật ra quốc hội vào ngày mai cũng như kêu gọi sự lưu ý và bỏ phiếu của các đồng nghị viên trong đồng Dân Chủ."



Dân biểu Zoe Lofgren trò chuyện với mẹ tôi tại Văn phòng của bà hôm 26/4/2012 Không cần thi quốc tịch (RFA photo)

Hôm 26/4 vừa qua, mẹ tôi thành viên Gia Đình Mỹ Việt, đã đến văn phòng dân biểu Zoe Lofgren để nhắc nhở và vận động bà tái đề trình đề luật xin cho con lai được trở thành công dân Mỹ ngay khi họ đến Hoa Kỳ.

Tổ chức này có tên Amerasian Fellowship Association, qui tụ những người con lai có mẹ là người Việt và cha là quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam trước 1975.

Các em lai Mỹ này nói:

"Em tên Oanh Nguyễn, em là con lai, hôm nay em đến gặp bà dân biểu Zoe Lofgren để vận động bà re-introduce đề luật xin cho con lai nhập quốc tịch Mỹ vì tôi em có cha là công dân Mỹ."

"Em tên Hoài Việt, là con lai mang mang hai giòng máu Mỹ Việt, em cũng tại đây để mong bà dân biểu tái đề trình đề luật xin cho anh chị em lai tại em được trở về nhập tịch Mỹ."

"Con là Thùy Anh, ba của con Mỹ lai, con có mẹ tại đây tại con rất muốn giúp tại con lai. Ba

Vấn đề đăng nhập luật cho con lai Mỹ nhập quốc tịch

Tác Giả: Thanh Trúc, phóng viên RFA
Chúa Nhật, 29 Tháng 4 Năm 2012 07:11

con họ sinh rồi thì u cho con, nhưng ba là con lai mà con được sinh ra là Mỹ, vì thế con muốn xin đăng nhập bà dân nhập tái đăng trình đăng nhập giúp đăng nhập i con lai nhập quốc tịch."

Đăng nhập xin cho con lai đăng nhập nhiên trở thành công dân Mỹ vì có cha là người i Mỹ được n dân nhập Zoe Lofgren soạn thảo và đăng trình từ năm 2008 nhưng không có kết quả.

Lên tiếng với RFA từ văn phòng của bà trong cuộc họp với các anh chị em con lai hôm tháng Năm, dân nhập Zoe Lofgren nói:

"Cuộc họp hôm nay rồi thì u ích, chúng tôi đăng nhập ý nên tái đăng trình đăng nhập ra quốc hội vào ngày mai cũng như kêu gọi sự lưu ý và báo trở của các đảng viên trong đảng Dân Chủ. Năm ngoái tôi từng nhập luận đề nghị các dân nhập trong đảng Cộng Hoà cũng cho đăng nhập này nhưng không thành công.

Chính vì thế trong những ngày tới mặt mặt phải đẩy mạnh đăng nhập này với các dân nhập đảng Dân Chủ, mặt khác như nghị đi xin đăng nhập và cũng cho đăng nhập nhiên vào quốc tịch mà tôi họp hôm nay cũng sẽ tăng cường nỗ lực họp đôi họp ba để xem chúng tôi có được sự hỗ trợ nào từ phía các dân nhập Cộng Hoà không."

Từng có nhập năm 1988, chính phủ Mỹ ban hành đạo luật Vietnamese Amerasian Homecoming Act, tạo điều kiện cho những người i con lai Mỹ ra đời trong thời kỳ Việt Nam được sang Hoa Kỳ định cư. Để trở thành công dân Mỹ, họ phải trải qua kỳ thi vào quốc tịch như mọi người khác. Rồi thì u anh chị em lai, vì không biết được biết Việt, đã không thể nào nhập quốc tịch Mỹ dù đã là thành viên nhân nhập pháp ở đây đã 24 năm.

Năm 2007, Amerasian Fellowship Association Gia Đình Mỹ Việt ra đời, nhưng người i con lai trong thời kỳ này khi sự xin đăng nhập cho con lai đăng nhập nhiên được nhập tịch Mỹ vì cha của họ là công dân Hoa Kỳ. Đó là lý do cuộc xin đăng nhập trở lại với dân nhập Zoe Lofgren, tác giả của đạo luật mà luận này được bà đặt tên là Paternity Recognition, không ngoài mục tiêu con lai mang hai dòng máu Mỹ Việt phải trở thành công dân Hoa Kỳ ngay khi được n Mỹ.